

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

CHG – ว่ากันไปตามแนวโน้ม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... แต่บางครั้ง ในระหว่างวัน ก็อาจจะต้องว่ากันที่ หน้างาน ด้วยก็มี

เรียกว่า แนวโน้มหลักๆ ยังดูดี หรือกำลังขึ้นอยู่ดี ๆ เผลอหน่อยเดียว มีทูป มีกด หรือมีการสาดซ่ายให้เห็น บางตัวก็เล่นเอาเซยเสียทรงไปเลยก็มีเหมือนกัน... แต่ก็อาจจะแค่เซยๆ ก็ได้นะ ถ้าดูแล้วสัญญาณแนวโน้มหลัก ยังไม่เสียหาย ก็ต้องติดตามเฝ้าดูอาการกันต่อไป ถ้าหากมีการผิดเงื่อนไขไปจากการเป็นขาขึ้น ก็ต้องยอมนะ เพราะตลาด หรือ บรรยากาศในยามนี้ บางทีก็อาจจะไปกระตุ้นแรงขายของใครบางคนบางกลุ่มออกมาได้ .. อย่างวันวาน ถ้าจะเอากันจริงๆ ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือการคาดหมายในทางเทคนิคมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะ การเด็งขึ้นใดๆ ก่อนหน้านี้ ก็เห็นๆ อยู่ว่าแรงไม่ค่อยจะมี นั่นมันก็เข้าซ่าย ขึ้นเพื่อลง หรือ เด็งสลับในซาลง เป็นเรื่องปกติ แม้ว่าบางวันจะมีการลง ด้วยแรงไม่มีเช่นกัน มันก็อาจจะทำให้หลายๆ ท่าน ยังไม่รู้จะเอาไงดี อันนี้ก็บอกไว้แล้วว่า ให้ดูที่แนวโน้มที่เป็นอยู่ในเวลานั้นๆ ซึ่งก็คือ แนวโน้มซาลง นั่นเอง และ ไม่ว่าจะเรื่อง ของโครงสร้าง และค่าสัญญาณของเครื่องมือแนวโน้ม ก็อาจจะกระตุ้นแรงขาย หรือ พร้อมขายพร้อมเท ออก มาได้ทุกเมื่อ... การลงแรงๆ จึงไม่แปลกใจอะไรเลย และก็ต้องเฝ้าระวังการลงลึกๆ ตามมาด้วย เรียกว่า การลงมาต่ำกว่า 1500 ในอนาคตนั้น พร้อมจะเกิดขึ้นตามมาได้... แต่สิ่งที่เหนือเมฆไม่ยากเห็น ก็บอกไว้ แล้วเหมือนกันนะว่า อย่าต่ำกว่า 1450 ด้วยนะ ไม่เช่นนั้น เรื่องใหญ่ในทางเทคนิค จะมีตามมาได้เช่นกัน... จะใหญ่ยังไง ใหญ่มากแค่ไหน เอาไว้ค่อยมาว่ากัน ตอนนี้ โอกาสก็มีอยู่เหมือนกันนะ ถ้าจริง ก็ยังคุยกันทัน

ดูตามเกม... ไม่ว่าจะระยะนี้ จะเกมมาดีแค่ไหน หรือ สัญญาณน่าสนใจแค่ไหน แต่ก็อาจจะมีการแกว่งๆ หรือ วูบวาบได้เหมือนกัน ดังนั้น ยังไงเสีย ก็ต้องมีเกมเผื่อทางหนี ไว้ให้พร้อมอยู่เสมอด้วยก็ดี

แนวรับ : ... 3.88-3.80 และ ต้องไม่ต่ำกว่า 3.80 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ... 4.10-4.20 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 4.40 ก็ได้

Price Chart...(CHG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHG... การจะลุ้น 4.40 ได้หรือไม่ นั้น ก็ต้องดูด้วยเงื่อนไข การขึ้นระลอกนี้ ถ้าไปขึ้น 4.20 ได้ โอกาสจะเห็นระดับ 4.40 หรือ สูงกว่านั้น ก็เป็นไปได้... หรือ อาจจะเล่นไปซายที่แนวต้าน ของกรอบแนวโน้ม ที่เป็นขาขึ้นตามภาพนี้เลยก็ได้... หรือ ถ้าจะเล่นกันด้วย แนวโน้มของ MA. ตอนนี้ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงต้นๆ ของ MA ซึ่งเป็น SMA25days ถ้าจะขาย หรือ หมตรอบ ก็รอซาย ที่แนวโน้มของ MA25days เป็นสัญญาณซายนั่นก็ได้ล่ะนะ โดยเรื่องของแนวโน้มสัญญาณ MA. ชื่อ และ ซาย นั้น ถ้าได้ชมใน LIVE กันบ่อยๆ ก็พอจะทราบกันแล้วล่ะนะว่า ต้องดูยังไง แล้วเล่นยังไง... แม้ไม่ได้ซื้อตัวที่สุด และไม่ได้อขายในราคาสูงที่สุด แต่เล่นแล้ว กำไร น่าจะต้องมี